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การยางฯ พัฒนาระบบบริการข้อมูล (E-Service) เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง เน้นการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 
แก่ผู้รับบริการ 
- ThaiPR.net   29 ส.ค. 2559  กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 
 

 
 

 
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดท าระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเกษตรกรชาว สวนยางและ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง โดยผู้รับบริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการ
ให้บริการข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ขอรับบริการข้อมูล ในส่วน
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มี 2 ช่องทาง คือ การเข้าใช้งานผ่าน 
URL:www.raot.co.th/e_service และเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย 
(www.raot.co.th) 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารในส่วนของระเบียบขั้นตอนการขอรับ
การปลูกแทน ข้อมูลบัญชีเจ้าของสวน และข้อมูลการตรวจสวน การติดตามการปลูกแทน ข่าวสาร งานบริการ
ของ กยท. ตลอดจนราคายางพารา ซึ่งผู้ขอรับบริการจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง 
"เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน สามารถดู
รายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมทั้งสามารถติดตาม
ตรวจสอบสิทธิ์ สถานะค าร้องขอรับการปลูกแทน ข้อมูลต่างๆ หลังจากได้อนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนฯ กล่าวได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางสามารถรับข้อมูลทั้งหมดได้จากระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และส าหรับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยางพาราสามารถรับข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ของ กยท.www.raot.co.th" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพ่ิมเติม 

 
 
 

http://www.raot.co.th/e_
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http://www.raot.co.th/
http://news.thaiquest.com/readnews.aspx?newsid=67BBFC8B7153B6BFFC5741E2C346626A


การยางฯ ร่วมกับ มจพ. และสภาเกษตรกรฯ ลงนาม MOU มุ่งพัฒนานวัตกรรมยางพาราส่งเสริมการใช้
ยางพาราภายในประเทศ ชูถนนยางพาราดินซีเมนต์ 
- ThaiPR.net   25 ส.ค. 2559 
กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 
 

 
 

 
การยางแห่งประเทศไทย จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ 3 องค์กร ระหว่าง การยางแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมยางพารา และส่งเสริม
การใช้ยางพาราภายในประเทศ ชูถนนยางพาราดินซีเมนต์ สร้างถนน 1 กม. ใช้ปริมาณน้ ายางพาราประมาณ 
12,000 กก. เพ่ิมมูลค่ายางพาราของชาติ น าไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการ ลงนามความร่วมมือ
ครั้งนี้ กล่าวว่า สิ่งส าคัญ คือ ภารกิจที่จะต้องท าต่อจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งจากผลงานที่ได้ ชมการสาธิต และการ
จัดแสดง สิ่งที่เราเรียกกันว่าน้ ายางพารา สามารถน ามาแปรรูปไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ การน า
ยางพารามาท าเป็นถนนยางพาราดินซีเมนต์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะมีต้นทุนต่ าแต่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ าและแนวทางในการระบายสต็อกยางได้อีกทาง
หนึ่ง จึงควรมีการพัฒนายกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป เพราะประเทศไทยจ าเป็นต้อง
เดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความต้องการเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงชนบท ส่วนใดที่
สามารถใช้วัสดุภาย และนวัตกรรมภายในประเทศได้ ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องส่งเสริม โครงการฯ นี้ เห็นได้ว่าเป็น
ความร่วมมือทั้งจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น และเชื่อว่าจะประสบความส าเร็จได้  
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ด้าน ดร.พินิจ จารุสมบัติ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า การลง
นามความร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือที่มีคุณค่า สร้างคุณูปการให้แก่เกษตรกรรากหญ้า และเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนานวัตกรรมยางพารา ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ และยังพัฒนาไปถึงตลาดการส่งออก โดยประเทศไทยมีโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุด
ในระดับต้นของโลก สามารถส่งออกไปประเทศอเมริกาได้ถึงปีละ 12 ล้านเส้น ซึ่งเปลี่ยนภาพจากเกษตรกรที่
ขายน้ ายาง ขายยางดิบ ขายยางแผ่น เปลี่ยนมาขายล้อยางรถยนต์ มาเป็นถนนแทน ซึ่งถือเป็นความหวังของพ่ี
น้องเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทิ เช่น นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูประบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยที่
น าไปใช้ได้จริงกับเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปยางพารา รวมถึงอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราในพื้นท่ีประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล  
ด้าน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางมากขึ้น การน ายางไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ยางล้อ ถุงมือ ฯลฯ แต่ ณ วันนี้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดข้ึน "ถนนยางพารา
ซีเมนต"์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นโอกาสในการใช้น้ ายางพาราสด และยางอัดแท่งต่างๆ มาแปรรูป
และท าประโยชน์ได้มากข้ึน โดยได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง จากเดิมใช้ยางพารา ใน
สัดส่วนน้อย แต่ตอนนี้มีการใช้ยางพาราในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยใน 1 กิโลเมตรใช้ยางพาราไปถึง 12 ตัน ท าให้
ยางพาราถูกน ามาใช้มากกว่าเดิม เป็นเป้าหมายที่จะท าให้เกิดเสถียรภาพทางราคายางพารา และเกษตรกร
ได้รับประโยชน์โดยตรง บทบาทของ กยท. นั้นคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือในเชิงวิชาการ และ
ร่วมกันตั้งคณะกรรมการในระดับไตรภาคี เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแนวคิดสู่การปฏิบัติได้จริง การจัดหา
ทุนในการสนับสนุน การจัดหาบุคลากร จัดหาวิธีการที่น าไปสู่การใช้ได้จริง การออกมาตรฐาน และน า
ยางพาราไปใช้ ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมการ ใช้ยางภายในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนของการด าเนินการความร่วมมือที่จะท าการเดินหน้าต่อ 
คือ การพูดคุยเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่ง กยท. มีก าลังในการผลิตน้ ายางและสามารถรวบรวมน้ ายางจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ 
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นอกจากนี้ ในส่วนของ กยท. ยังมีงานวิจัยออกมาหลายตัว คือ การน ายางพาราไปแปรรูปเป็นหมอนยางพารา 
ที่นอนยางพารา ฯลฯ ล่าสุด ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทางทหารที่จะน าเอายางพาราไปใช้ทดแทนใน
สินค้าหลายๆ ตัวที่เป็นสินค้าน าเข้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มี
ศักยภาพในการน ายางพารามาขยายโอกาส และสร้างผลผลิตอื่นๆ เช่นการน ายางพารามาใช้ในการรองรับพื้น
ถนน หรือการน ายางพาราไปผสมกับยางมะตอยเพื่อลาดในพื้นถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมเกษตรกรของ
เราได้เป็นอย่างมาก เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรน ายางพาราเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมากขึ้น เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ และภาคเอกชน นวัตกรรมใหม่ถือเป็นทางออกของอุตสาหกรรมยางพาราใน
อนาคต 
ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า อยากให้มีการ จัดงานสัมมนา
เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย และพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยน าเอานักวิจัยและเกษตรกรมาร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ให้การด าเนินงานวิจัย และความต้องการของเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง และเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



ผู้ว่า กยท. แจงผลการด าเนินงานเร่งแก้ปัญหาราคา-หาช่องทางการตลาด-เพิ่มมูลค่ายางพารา 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 16:50:55 น. 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ปี 
59 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.59) ว่าในส่วนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ หลังปิดโครงการฯ เมื่อ
เดือนม.ิย. 59 ที่ผ่านมา กยท. รับซื้อยางได้ทั้งหมด 2,892 ตัน จากเกษตรกร 26,676 ราย ใช้เงินไปเพียง 122 
ล้านบาท 

ทั้งนี้ จากการส ารวจความต้องการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
และกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีการลดความต้องการใช้ยางภายในหน่วยงาน จากเดิมแจ้งมาที่ 80,580 ตัน 
(ข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559) มาเป็น 4,844 ตัน (ข้อมูล 7 มิถุนายน 2559) เนื่องจากหลายหน่วยงานยังติด
ปัญหาในเรื่องของงบประมาณ และบางหน่วยงานลดการใช้ยางจากเดิมในปีงบประมาณนี้ แต่ได้เตรียมแผน
ด าเนินการจัดซื้อยางเพ่ิมเติมในปี 60 ต่อไป ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐมีการแจ้งแผนการรับมอบยางที่ชัดเจน
มาเพ่ิมเติม กยท.จะเร่งประสานกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ในการจ าหน่ายยางให้
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 

ปัจจุบัน กยท.ได้จ าหน่ายยางในโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบกิจการยางในประเทศไปแล้ว  จ านวน 980 ตัน 
แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3,4,5 และยางคัตติ้ง จ านวน 73 ตัน และยางแท่ง STR20 จ านวน 907 ตัน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสียหายในด้านคุณภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และมียางในโครงการฯ คงเหลือ
ในสต๊อกอีกจ านวน 1,960 ตัน แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันอัดก้อน จ านวน 1,229 ตัน ยางแท่ง STR20 จ านวน 
724 ตัน น้ ายางข้น จ านวน 2 ตัน และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3,4,5 และยางคัตติ้ง จ านวน 3 ตัน ซึ่ง กยท. จะ
พิจารณาหาแนวทางเร่งรัดการจัดจ าหน่ายยางที่คงเหลือในสต๊อกต่อไป 

นอกจากนี้ กยท.ได้ด าเนินการตั้งคณะท างานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค  เพ่ือท าหน้าที่จัดตั้ง
ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ซึ่งเป็นตลาดยางซื้อขายในภูมิภาคผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพ่ือท าการก าหนดข้อบังคับ กฎระเบียบอนุญาโตตุลาการและตลาด  รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิตที่จะเข้ามาใช้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เพ่ือให้คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และ 
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แผนการด าเนินงาน ร่างข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับการซื้อขายยางรวมถึงควบคุมและก ากับการด าเนินงาน
ของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามโยบายก าหนด นอกจากนี้ กยท. ยังมีการแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เพื่อน านโยบายต่างๆ  มาก าหนดแผนกลยุทธ์ด้าน
การตลาด การซื้อขายในระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานสมาชิกผู้ซื้อขาย ดูแลระบบการเงินและบัญชี 
สัญญา ตรวจสอบปริมาณและคุณของสินค้าเพื่อรับรองก่อนเข้าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค  

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล โฆษก กยท. กล่าวว่า กยท.ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจัดตั้งองค์กรกลาง เพ่ือ
ด าเนินการออกใบรับรองคุณภาพไม้ยางพาราหรือ (ทีเอฟซีซ)ี โดยที่ กยท.  จะเข้ามามีบทบาทในฐานะ
คณะกรรมการด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่รับการสนับสนุนการปลูกแทนจาก 
กยท. เมื่อมีความต้องการโค่น หรือตัดเพ่ือปลูกแทน และต้องการส่งออกไม้ยางพารา  ราคาไม้ยางพาราเหล่านี้
จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะน าร่องในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง คาดว่า
โครงการสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินกลางปีหน้าอย่างแน่นอน 

เนื่องจากตามที่พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ระบุไว้ว่ายางพาราไม่ใช่แค่น้ ายางพาราเท่านั้น แต่รวมถึงไม้
ยางพาราด้วย ซึ่งประเทศไทยส่งออกไม้ยางพารามูลค่ามากถึง 4.5 พันล้านบาทต่อปี แต่ปัจจุบันไทยส่งออกไม้
ยางพาราแค่ในประเทศจีนเพียงประเทศเดียว ในขณะที่ประเทศในแถบยุโรป และประเทศญี่ปุ่น มีความ
ต้องการไม้ยางพารา แต่เนื่องจากถ้าไม่มีการรับรองคุณภาพไม้ยางในระดับสากล  จะไม่สามารถส่งออกไปยัง
ประเทศเหล่านี้ได้ 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตอนนี้ กยท.เขตทุกเขต ได้เปิดให้เกษตรกรมาแจ้งข้อมูล แต่มิใช่เป็นการ
รับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางฯ และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ แต่
เป็นการแจ้งข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นที่การปลูกยางพารา เพื่อที่ กยท. จะด าเนินการก าหนดนโยบายด้าน
ยางพารา” 

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: 
rachada@infoquest.co.th-- 

 

 
 



การยางฯ รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพ้ืนที่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง 30 ก.ย. 59 

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 12:00:40 น. 
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรท่ี
ปลูกยางในพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายด้านยางพารา 
ซึ่งทาง กยท. เร่งท าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรเร่งมาแจ้งข้อมูลท่ี กยท. สาขาใกล้บ้าน โดย
เปิดรับ แจ้งข้อมูล ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 ล่าสุดมีผู้มา
ลงทะเบียนแล้ว 10,629 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2559) 

ส าหรับคุณสมบัติผู้ท่ีจะมาแจ้งข้อมูล จะต้องมีสัญชาติไทย มีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เป็นเจ้าของ 
ผู้เช่า หรือผู้ท าสวนยาง กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือนิติ
บุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล พร้อมแนบบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมส าเนา และหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับท่ีดิน(ถ้าม)ี เช่น ภ.บ.ท.5 , ภ.บ.ท.
6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น ท่ีส าคัญ ผู้แจ้งจะต้องให้พยาน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นท่ีสวนยางตั้งอยู่รับรองการ ใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการท ากิจกรรมปลูกยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลให้
ครบถ้วน 

"เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีเอกสารสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ขณะนี้ทาง กยท. ได้ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 
1.32 ล้านราย 

ส่วนเกษตรกรท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตอนนี้ กยท.เขตทุกเขต ได้เปิดให้เกษตรกรมาแจ้งข้อมูล แต่มิใช่
เป็นการรับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางฯ และความชอบธรรมใน
การครอบครองสิทธิ แต่เป็นการแจ้งข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นท่ีการปลูกยางพารา เพื่อท่ี กยท. 
จะด าเนินการก าหนดนโยบายด้านยางพารา" ดร.ธีธัช กล่าว 
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 วันที่: องัคาร 30 สิงหาคม 2559 

Section: First Section/เศรษฐกิจ 

หน้า: 6(กลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันที่: องัคาร 30 สิงหาคม 2559 

Section: First Section/เกษตร 

หน้า: 12(ซา้ย) 

 

 

 

 

 

 



 วันที่: องัคาร 30 สิงหาคม 2559 

Section: First Section/ภมูิภาค 

หน้า: 8(ล่างขวา) 
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วันที่: องัคาร 30 สิงหาคม 2559 

Section: First Section/การคา้-อุตสาหกรรม-

คมนาคม 

หน้า: 4(ล่างซา้ย) 

 

 

 

 

 

 



 

ปีที่: 22 ฉบับที่: 5488 

วันที่: องัคาร 30 สิงหาคม - จนัทร ์5 กนัยายน 2559 

หน้า: 1(บนขวา), 4 

 

 

 

 

 

 

 



 ที่: 20 ฉบับที่: 7235 

วันที่: จนัทร ์29 สิงหาคม 2559 

Section: X-CITE/- 

หน้า: 21(กลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางส่วน
ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

29 ส.ค. 2559  

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจ าวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% 
กิโลกรัมละ 50.86 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.13 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.29 
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.00 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.51 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.12 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 
กิโลกรัมละ 51.77 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.21 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.51 บาท 
ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 51.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท ยางคัทติ้ง 
กิโลกรัมละ 43.95 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 307,300 กิโลกรัม น้ ายางสด 47.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.20 บาท 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ท่ี 55.25 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอขายอยู่ท่ี 56.12 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ท่ี 53.10 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว
ลดลง 0.10 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ท่ี 52.20 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.03 
บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งท่ีมา : สวท.นครศรีธรรมราช 

 


